

การประชุมสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ สมัยที่ 5

การประชุมสมัยที่ 5 ของสมัชชาภาคีพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ (COP-MOP 5) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2553 ณ เมืองนาโงยา ประเทศญี่ปุ่น มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 1,600 คน โดยเป็นผู้แทนจากประเทศภาคีพิธีสารฯ, รัฐบาลอื่นๆ, หน่วยงานขององค์การสหประชาชาติ, องค์กรระหว่างรัฐบาล, องค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs), สถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมจากทั่วโลก สำหรับประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เรียนเชิญ รศ.ดร. บรรพต ฒ ป้อมเพชร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการพิธีสารคาร์ตาเฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการการปฏิบัติตามพิธีสารฯ (compliance committee) และผู้แทนจากกรมประมง กรมปศุสัตว์ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ และ สผ. เข้าร่วมประชุม

สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ได้ให้การรับรองข้อตัดสินใจทั้งสิ้น 16 เรื่อง โดยการรับรองเนื้อหาของพิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและการชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ จัดได้ว่าเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญหลังจากที่มีการเจรจาต่อรองยาวนานถึงหกปี โดยเป็นที่มุ่งหวังว่าพิธีสารเสริมดังกล่าวจะช่วยเติมเต็มช่องว่างในการดำเนินงานตามพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ ได้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ สมัชชาภาคีพิธีสารฯ ยังได้รับรองแผนยุทธศาสตร์ 10 ปี สำหรับการดำเนินงานตามพิธีสารฯ โปรแกรมงานด้านการสร้างความตระหนัก การศึกษา และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพ และแนวทางสำหรับการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง ด้วย



จากการประชุมครั้งนี้ประเทศไทยจะต้องมีการดำเนินงานตามข้อตัดสินใจของสมัชชาภาคีพิธีสารฯ ที่สำคัญ ได้แก่

- * ลงนามรับรองพิธีสารฯ เสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการรับผิดและชดใช้ของพิธีสารคาร์ตาเฮนาฯ
- * จัดทำรายงานแห่งชาติ ฉบับที่ 2 โดยอาศัยแบบฟอร์มการรายงานตามที่สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ ได้ปรับปรุงครั้งสุดท้าย และจัดส่งภายในปี 2554
- * ผนวกแผนกลยุทธ์ของพิธีสารฯ เข้ากับแผนความหลากหลายทางชีวภาพระดับชาติ
- * เสริมสร้างสมรรถนะด้านการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยง
- * ดำเนินการตามกรอบงานด้านการกำกับดูแลด้านความปลอดภัยทางชีวภาพทางชีวภาพและกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และแนวทางที่เกี่ยวกับการดำเนินการตามพิธีสารฯ ไว้ใน BCH
- * ดำเนินงานตามโปรแกรมงานด้านการสร้างความตระหนัก การศึกษา และการมีส่วนร่วมของสาธารณชนในเรื่องความปลอดภัยทางชีวภาพในการเคลื่อนย้าย การดูแล และการใช้ LMOs และแบ่งปันประสบการณ์ที่ได้รับผ่าน BCH



พิธีสารเสริมนาโงยา-กัวลาลัมเปอร์ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงสุขอนามัยของมนุษย์ ด้วยการจัดเตรียมกฎเกณฑ์และแนวทางระหว่างประเทศในเรื่องของการรับผิดและชดใช้ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมที่เคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวภาพ

สำนักเลขาธิการอนุสัญญาฯ กำหนดให้มีการลงนาม (signature) ณ สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ในระหว่างวันที่ 7 มีนาคม 2554 – 6 มีนาคม 2555